
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

การประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ.คร้ังท่ี 1/2568  
    สื ่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, hfocus, isranews, 
thansettakij, newtv, thailandplus, bangkokbiznews) 
    - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 
1/2568 ซึ่งมีนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และคณะผู้บริหารระดับสูง สธ. เข้าร่วม ว่า
ได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง (NCDs) มีผู ้เรียนรู้การนับคาร์บแล้ว 
11,807,264 คน แบ่งเป็น อสม. 1,072,719 คน และประชาชน 10,734,545 คน ในปี 2568 ตั้งเป้าให้ถึง 50 ล้านคน 
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบจัดของขวัญให้ประชาชนต่อเนื่อง ทั้งวันเด็ก รักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเด็กแรกเกิด - 18 ปี 
วันผู้สูงอายุ ผ่าตัดต้อกระจกกว่า 150,000 ดวง ปลูกถ่ายกระจกตา 1,500 ดวง ใส่ฟันเทียม 45,000 ราย วันมะเร็งโลก ผ่าตัด
มะเร็งด้วยหุ่นยนต์ 100 ราย วันงดสูบบุหรี่โลก เพิ่มเข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี่ พร้อมมอบรางวัลหน่วยงานส่งเสริม อสม.บันทึกผล
นับคาร์บครบ 100%  
     - นอกจากนี้ ได้เดินหน้าโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ดึงเอกชนร่วมลงทุนรพ.อื่น ๆ เพิ่มจาก 
รพ.ปลวกแดง 2 ซึ่งล่าสุดเตรียมเปิดซอง ก.พ.68 ส่วนร่วมลงทุนรพ.อื่น เป็นการสร้างอาคารบริการทางการแพทย์แบบครบ
วงจร มีท้ังพื้นที่บริการ พ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์ ที่จอดรถ และห้องพัก นำร่องระยะแรก 6 แห่งทุกภูมิภาค   

 

ยาบำบัดผู้ติดยาบ้า 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN 
   -ป.ป.ส. สธ. มช. ร่วมลงนาม MOU เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาสำหรับรักษาผู้ป่วยจิตเวช ได้แก่ ยาโพรพิออน ยาเมอร์
เทซาปีน และยาลองแอคติง เมทิลเฟนิเดต โดยเปรียบเทียบกับการรักษาแบบปกติ นำไปพัฒนายาบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้า การ
วิจัยจะดำเนินการ 3 ปี (ธ.ค.67-พ.ย.71) หากผลการวิจัยพบว่ายามีประสิทธิภาพ จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและพัฒนา
กระบวนการเบิกจ่ายยาให้เหมาะสม 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 
    สื่อที่นำเสนอ :เว็บไซต์ (มติชน, Hfocus, เดลินิวส์, Line today) 
    -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ว่า เป็นหน้าที่ของกรมควบคุมโรคในการดูแลผู้ป่วยที่ไดร้บั

ผลกระทบ โดย สธ. รับผิดชอบด้านการรักษาผู้ป่วย และร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำมาตรการเดิม เช่น มุ้งกันฝุ่นและห้องปลอดฝุ่นในสถานพยาบาล ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น

ในปีนี้เพิ่งเริ่มขึ้น จะมีการหารือเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการสนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง. 

นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึ้นในหลายพื้นท่ีและปัญหาฝุ่นทวีความรุนแรง 

มากขึ้นจนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ต้องมีการบูรณาการร่วมกันหามาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งต้อง

เริ่มจากต้นทางมาสู่ปลายทางอย่างมีคุณภาพ  

 

ตรวจเย่ียมรพ.สตูลและรพ.ท่าแพ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
    - นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. ตรวจเยี่ยม รพ.สตูล และ รพ.ท่าแพ เพื่อติดตามการดำเนินงานและพัฒนาการให้บริการ
ประชาชน รพ.สตูลที่มีขนาด 186 เตียง ได้รับมาตรฐาน HA และ ISO 27001 โดยเน้นพัฒนางานบริการด่านหน้า ระบบส่งต่อ

 

ประจำวันที่ 
9 มกราคม 2568 
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ผู้ป่วย และศูนย์ Sky Doctor เพื่อช่วยผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ส่วน รพ.ท่าแพมี "ศูนย์มินิธัญญารักษ์" ดูแลสุขภาพแบบครบ
วงจร พร้อมมอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง 
ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็น”ภาครัฐปกปิดตัวเลขเจ็บ-ตาย”ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, newtv, thaitodaynews, thaitabloid)  
    - สธ. ช้ีแจงถึงความแตกต่างของตัวเลขบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ไม่ตรงกับข้อมูลของศูนย์อำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยระบุว่าเกิดจากนิยามและแนวทางการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน โดย ศปถ. รายงานเฉพาะ
ผู้บาดเจ็บที่นอนรักษาในรพ. ส่วน สธ. รวมถึงผู้บาดเจ็บเล็กน้อยที่รักษาแบบผู้ป่วยนอกด้วย จึงทำให้ตัวเลขแตกต่างกันอยา่ง
มาก เช่น ศปถ. รายงานผู้บาดเจ็บ 2,376 ราย ขณะที่ สธ. รายงานรวมประมาณ 30,000 ราย ในส่วนผู้เสียชีวิต ศปถ. รายงาน
เฉพาะช่วงเวลา 00.00-24.00 น. และจะรวบรวมตัวเลขเพิ่มเติมเมื่อครบ 30 วัน ส่วน สธ. มีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ 
หากสถานะผู้บาดเจ็บเปลี่ยนเป็นเสียชีวิต ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทันที จึงเกิดความคลาดเคลื่อนในตัวเลขรายวัน สำหรับข้อมลูการ
ดื่มแล้วขับในเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี สธ. รายงานตัวเลข 414 ราย ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการรณรงค์และบังคบัใช้
กฎหมายที่เข้มข้น  

 

ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่รพ.สุรินทร์ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    - นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพท่ี 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับ
ผลกระทบจากผู้ป่วยที่มีภาวะพฤติกรรมรุนแรง ณ รพ.สุรินทร์ ได้พบปะกับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงการรับฟังสรุปเหตุการณ์ดังกล่าว จาก 
นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผอ.รพ.สุรินทร์ และสรุปรายงานการจัดการดา้นสุขภาพจิตจากทีมช่วยเหลอืเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ
วิกฤต รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จากน้ันเป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานใน
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพฤติกรรมรุนแรง เตรียมทบทวนแผนการดูแลผู้ป่วยทั้งกลุ่มโรคทางจิตเวช กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติด 
เพื่อยกระดับการจัดระบบป้องกัน การค้นหา การตอบสนองเหตุการณ์ต่อไป  

 

 โรคไข้หวัดนก 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, Hfocus, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, Ch3) 
      - นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ องค์การอนามัยโลกและนานาชาติแสดงความ
กังวลต่อโรคไข้หวัดนกและอหิวาตกโรค สธ.จึงได้ตรวจสอบประสทิธิภาพของยารักษาโอเซลทามเิวียรแ์ละการดื้อยา รวมถึงวาง
แนวทางการรักษาร่วมกับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรมในการพัฒนาวัคซีน ซึ่งปัจจุบันท่ัวโลกยังไม่มีวัคซีนไข้หวัดนก
โดยตรง สำหรับการระบาด มีสัญญาณเตือนจากประเทศใกล้เคียงและตะวันตก ไทยจึงเน้นเฝ้าระวังและเตรียมรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน มาตรการสำคัญ ได้แก่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ พร้อม
พัฒนาการป้องกันการแพร่ระบาดในอนาคต 
       -  พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการ อภ. กล่าวว่า ขณะนี้ เตรียมการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก คาดว่าจะเริ่ม
ในเดือนมี.ค.นี้ ใช้เวลา 2 เดือนหรือประมาณ พ.ค. ซึ่งทันสถานการณ์ช่วงเข้าฤดูฝนเดือนมิ.ย.ถึงก.ค. โดยวัคซีนที่จะผลิตเป็น
สายพันธุ์ H5N2 สามารถป้องกันเชื้อสายพันธุ์ H5N1 หากในอนาคตเกิดการเปลี่ยนสายพันธุ์ระบาด สามารถปรับเปลี่ยนการ
ผลิตได้ มีศักยภาพผลิตได้สูงถึง 5 แสนโดส การผลิตวัคซีนไข้หวัดนกเป็นเพียงการเตรียมพร้อมสถานการณ์หากเกิดการระบาด 
ส่วนการจะฉีดหรือไม่ ฉีดให้กลุ่มใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรมควบคุมโรค  
      -  นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการ สนอ.กทม. กล่าวว่า ได้ประสานความร่วมมือกับ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อม ทั้งด้านบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข วัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ แผนปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับการดูแล
รักษาผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว  เฝ้าระวังหากพบมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุและ
ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคจากสัตว์สู่คนได้อย่างทันท่วงที 
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ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา 
    สื่อที่นำเสนอ : เพ่ิมสื่อ เว็บไซต์ เดลินิวส์   
    - นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการ   
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อยกระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการรับสัมผัสสารเคมีในผู้ประกอบอาชีพ หรือ
ประชาชน และในอนาคตจะเป็นหน่วยงานในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการวิจัย 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่อไป 

 

แนะดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitodaynews   
    -นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ห่วงประชาชนทุกกลุ่มวัยเจ็บป่วยในช่วงฤดู
หนาว โดยเฉพาะ 3 กลุ่มอาการที่มักพบบ่อย เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ อาการปวดกล้ามเนื้อ และ อาการทางผิวหนัง 
แนะยาสมุนไพรใกล้ตัวใช้ดูแลสุขภาพ ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร ยาปราบชมพูทวีป ยาเถาวัลย์เปรียง ยาประคบ ว่านหางจระเข้ 
และสมุนไพรใกล้ตัว รสขม เปรี้ยว เผ็ดร้อน ดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว 

 

อย. ยกร่างประกาศขวดน้ำด่ืมใสไร้ฉลาก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitodaynews , newtv  
    -นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศปรับปรุงมาตรฐานของน้ำดื่ม
บรรจุขวด  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะมาตรฐานเกี่ยวกับสาร
ปนเปื้อนและประเภทของน้ำขวด พร้อมทั้งปรับแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากให้สามารถแสดงข้อมูลเท่าที่
จำเป็น ได้แก่ ช่ืออาหาร หรือตรา หรือเครื่องหมายการค้า รวมทั้งเลขสารบบอาหาร ปริมาณอาหาร และวันเดือนปีท่ีผลิตหรือ
วันเดือนปีท่ีควรบริโภคก่อน แก่ผู้บริโภคบนภาชนะบรรจุ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การปั๊มนูน หรือการแกะสลัก แทนการพิมพ์
ด้วยหมึก และให้แสดงข้อมูลอื่นผ่านฉลากดิจิทัล เช่น รหัสคิวอาร์บนฝา เพื่อลดปัญหาขยะจากวัสดุทำฉลาก ลดความยุ่งยาก
ของกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก ลดต้นทุนราคาเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก ตลอดจนลดโอกาส
การปนเปื้อนของหมึกและกาวในเม็ดพลาสติกรีไซเคิล โดยการปรับแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากนี้จะครอบคลุมถึงน้ำแร่
ธรรมชาติและน้ำโซดาด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อท้ังผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สอดคล้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

บัตรทอง     
    1. บอร์ดสปสช.อนุมัติงปม.บัตรทอง ปี 2569 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, การเงินธนาคารออนไลน์, hfocus, thecoverage) 
    - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. เห็นชอบข้อเสนอ งปม.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2569 
วงเงิน 272,583.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก งปม.ปี 2568 จำนวน 36,196.80 ล้านบาท รวมถึงเห็นชอบกรอบวงเงินสำหรับยา 
วัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ตามโครงการพิเศษที่ให้เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและ
เวชภัณฑ์จัดหาให้ปีงปม. 2569 จำนวน 13,617.10 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2569 รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งมั่นยกระดับการดูแล
สุขภาพให้กับปชช. ทั้งการต่อยอดนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ลดโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ จัดบริการสุขภาพเชิงรุก บริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นต้น ซึ่งส่วนหน่ึงจะขับเคลื่อนภายใต้งปม.กองทุนบัตรทองที่บอร์ด สปสช. เห็นชอบโดยตนจะ
เสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
     ที่ประชุมรับทราบรายงานการการตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ที่หน่วยบริการเบิกไม่ถูกต้องอาจเข้าข่ายเป็นเท็จ 
เรื่องนี้ ดำเนินการต่อเนื่องจากบอร์ดชุดที่แล้ว ซึ่งปี 2562 มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายของคลินิกและหน่วยบริการในพื้นที่ 
กทม. ซึ่งมีการเบิกเท็จและดำเนินการตามกฎหมายแล้ว บอร์ดชุดเดิม มีมติให้ตรวจสอบของ ปี 2560 , 2561, และ 2563 
เพิ่มเติมด้วย เนื่องจากเป็นกติกาเดียวกัน สปสช.ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงมารายงานให้บอร์ดทราบ คาดว่าจะมีการเรียกเงินคืน 
ประมาณ 125 ล้านบาท และได้มอบให้ สปสช.ดำเนินมาตรการทางกฎหมายตามอำนาจหน้าท่ีของ สปสช.ต่อไป 
    - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณกองทุนบัตรทองปีงปม. 2569 วงเงิน 
272,583.32 ล้านบาท ดูแลคนไทยผู้มีสิทธิ 47.50 ล้านคน รวมถึงการสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาล  26 รายการ 
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วงเงิน 21,058.58 ล้านบาท และมีสิทธิประโยชน์ใหม่ 10 รายการ วงเงิน 1,276.54 ล้านบาท ได้แก่ สายด่วนเลิกเหล้า, สาย
ด่วนท้องไม่พร้อม/สายด่วนวัยรุ่น, ธนาคารนมแม่, วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบในเด็ก (PCV), วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี, การตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน , การตรวจคัดกรอง Autistic disorder ด้วย
เครื ่องมือ TDAS, ชุดตรวจ Micro albumin ในปัสสาวะเพื่อตรวจคัดกรองติดตามโรคไตเรื้อรังและภาวะแทรกช้อนจาก
เบาหวาน, การดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ให้เข้าสู่เบาหวานระยะสงบและบริการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
    - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีบอร์ด สปสช.เห็นชอบข้อเสนองบประมาณกองทุนบัตรทอง 
ปี 2569 วงเงินรวมเงินเดือนบุคลากร 272,583.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 ประมาณ 19.5% ว่า แม้บอร์ด สปสช.  
จะเห็นชอบข้อเสนอ งปม. แต่ต้องเสนอ ครม. และรัฐสภาพิจารณาต่อไป โดย สปสช. คำนวณงปม.ปี2569 ตามขั้นตอน ซึ่งที่
เพิ่มขึ้นมีอยู่ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.ต้นทุนค่าบริการ 2.ประมาณการการรักษาพยาบาลตลอดทั้งปี เพื่อหาแนวโน้มการให้บริการ 
และนำมาจัดเตรียมงบบประมาณ และ3.สิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ที่แม้จะต้นทุนไม่สูงมากนัก แต่ช่วยให้มีการเข้าถึงบริการมากขึ้น 
ทั้งนี้ บอร์ด สปสช.ได้สะท้อนความกังวลถึง งปม.ที่เพิ่มขึ้นถึง 19.5% จะเป็นภาระ งปม.ของประเทศ อยากให้มีกลไกเพื่อ
ศึกษาด้านการรักษาพยาบาลในระยะยาว ซึ่ง สปสช. จะนำไปพิจารณาและคาดว่าจะมีกลไกสำหรับติดตามต่อไป 
    2. เดินหน้า 30บาทรักษาทุกที่ฯ  
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ มติชน 
    - นพ.นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส สสจ.สมุทรสงคราม เผย สสจ.สมุทรสงครามเตรียมความพร้อมทันทีหลังรัฐบาลประกาศ
นโยบาย 30 บาทรักษาทุกท่ี โดยรว่มกับหน่วยบริการในสังกัด ทั้ง รพ. 3 แห่ง และ รพ.สต. ประชาสมัพันธ์และปฏิบตัิการ   เชิง
รุกในพ้ืนท่ี มีการลงทะเบยีน Health ID แล้วประมาณ 50% ของประชากรทั้งหมด ถือได้ว่าสูงเป็นแนวหน้าของประเทศ มีรา้น
ยาเข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง มีบริการ Health Rider ทุกรพ. และกำลังเร่งพัฒนาระบบไอทีที่ยังไมส่มบูรณ์ 100% โดยในปี 2568 
ได้รับงปม.สนับสนุนกว่า 50 ล้านบาท มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์) 
    - นพ.วิทิต ชูศรียิ่ง รอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ เผยบัตรประชาชนใบเดียวใช้บริการสถานพยาบาลทั่วจังหวัดเชียงใหม่ได้แล้ว 
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มประวัติการรักษาผ่านระบบออนไลน์รองรับ มาตรการ 30 บาทรักษาทุกท่ี  
     3.มะเร็งรักษาทุกที ่
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
     -นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ยืนยัน “มะเร็งรักษาท่ีไหนก็ได้” ผู้ป่วยไปรักษา รพ.โรงเรียนแพทย์ ได้ไม่ต้องใช้
ใบส่งตัว เผย ทำความเข้าใจกันแล้วกับ “UhosNet” เบิกจ่ายค่ารักษามะเร็ง พ่วงรักษาโรคอื่นกับ สปสช. ได้เลย แต่ขอทดลอง
ระบบนี้ 3 เดือน หากได้ผลดีจะเดินหน้าต่อ 
‘สะเนียน’กรณีศึกษา ‘สุขภาพชุมชน’ ตัวอย่าง‘ดูแลเชิงรุก’ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ 
    -นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล รองเลขาธิการ สปสช. และ นางสาวจินตนา สันถวเมตต์ รก.ผอ.สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ได้นำคณะ
ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) อบต. สะเนียน ซึ่งได้รางวัลการบริหารจัดการ
ระดับดีเด่น สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ปี 2567 เป็น กปท. ที่บริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน พัฒนาบริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุม โดยได้ชื่นชมการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและ
ทันเวลา แม้ว่าจะมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากถึง 8 กลุ่ม ก็สามารถดำเนินการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
โรคในกลุ่มชาติพันธุ์ เน้นการดูแลคัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน และยังจัดทำโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและ
แก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ  

 

สิทธิรักษาพยาบาล รฟท.     
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus) 
     - นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ พร้อมตัวแทนสหภาพฯ เข้าพบนายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เพื่อติดตามและขอบคุณ บอร์ด สปสช.ที่เห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ
ดำเนินงานเพื่อให้ผู ้มีสิทธิได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของการรถไฟฯ ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และ ร่างพ.ร.ก.กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ และบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิ
รับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 พ.ศ. ….. เพื่อให้ พนักงานและลูกจ้าง รวมถึง
พนักงานบำนาญ และครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องสำรองจ่าย และบริการผู้ป่วยในไม่ต้องรอ
หนังสือรับรองการมีสิทธิจากต้นสังกัด ช่วยให้เข้าถึงบริการ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานการรถไฟฯ 
ข่าวปลอมเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus) 
      -นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หมอมนูญ ลี
เชวงวงศ์ FC ว่า ช่วงนี้ มีข่าวปลอมว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัส hMPV ผสมพันธ์ุกับเช้ือไวรัสโควิด 19 
ระบาดหนักในประเทศจีน ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงยิ่งขึ้น รพ.วิชัยยุทธได้ติดตามเชื้อ hMPV ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสประจำถิ่น
ต่อเนื่องทั้งปี ไม่พบการระบาดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน อาการส่วนใหญ่ก็ไม่หนัก และช่วงนี้กำลังอยู่ในขาลง อย่าได้ตื่นตระหนก
ตกใจกับข่าวปลอมนี้ 

 

โรคอ้วน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, lokwannee) 
     - รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย กล่าวว่า สถานการณ์โรคอ้วนในเด็กเพิ่มขึ้ นสองเท่า
เทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อน ปัจจัยสำคัญคือการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มี น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง โดยส่วนหน่ึงมาจาก
โฆษณาและการตลาดที่ใช้เทคนิคโน้มน้าวจูงใจ กระตุ้นให้เด็กเกิดพฤติกรรมซื้อและบริโภคอาหารเหลา่นี้มากขึ้น สมาคมฯจึงได้
ร่วมกับกรมอนามัยและภาคีสุขภาพ ยกร่างกฎหมายควบคุมการโฆษณาและการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพเด็ก เพราะมีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนว่าการใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง ในการควบคุมการโฆษณาการตลาดอาหารที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางโภชนาการ จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็กอย่างชัดเจน 

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงโรคหายากในไทยระยะที่ 2 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, thecoverage  ) 
    -เครือข่ายพันธมิตรลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐานการดูแลรักษาโรคหายากในประเทศ
ไทย หรือ Rare Disease MOU ระยะที่ 2 ต่อยอดความสำเร็จจากการผนึกกำลังกันตลอด 5 ปีท่ีผา่นมาของการร่วมลงนาม
ระยะที่ 1 ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านการสนับสนุนกันและกนัของกลุ่มผู้ป่วย และการส่งเสริมกรอบนโยบายเพื่อพัฒนา
ระบบสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหายาก สำหรับ Rare Disease MOU ระยะ 2 นี้ มีพันธมิตรเข้าร่วมผนึกกำลัง 8 หน่วยงาน 
ได้แก่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจโีนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ) มูลนิธิ
เพื่อผู้ป่วยโรคหายาก สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหดื และวิทยาภมูิคุ้มกนัแห่งประเทศไทย ชมรมผู้ป่วยโรค HAE แห่งประเทศไทย 
มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ชมรมผู้ป่วยท้าวแสนปมแห่งประเทศไทย และบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด โดยบันทึก
ข้อตกลงฯ ระยะเวลา 3 ปีในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างการตระหนักรูเ้กี่ยวกับโรคหายาก การยกระดับการวินจิฉัย
และรักษา การพัฒนาองค์ความรูท้างการแพทย์ และการเพิ่มเสียงจากผู้ป่วยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรคหายากในประเทศไทย 

 

WHO แทรกแซงนโยบายสุขภาพประเทศอื่น 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebetter 
   - จากกรณีโดนัลด์ ทรัมป์ วางแผนถอนตัวจาก WHO ทันทีหลังเข้ารับตำแหน่ง 20 ม.ค.68 ประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญ
และเคารพบทบาทของ WHO เป็นอย่างมาก มีส่วนสำคัญให้คำปรึกษาและวางกรอบนโยบายด้านสาธารณสุข อาทิ การ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ไฟฟ้า แม้ในอดีต WHO จะเคยเป็นที่ยอมรับในด้านการกำหนดนโยบายสาธารณสุขระดับ
โลก แต่เมื่อภารกิจหลักของ WHO กำลังเบี่ยงเบนจากการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั่วโลก กลายเป็นเครื่องมือของ
ผู้สนับสนุนเงินทุนในการรักษาผลประโยชน์ส่วนตัว และพยายามเข้าไปแทรกแซงนโยบายของประเทศอื่นด้วยความคิดแบบ
อุดมคติ บวกกับแนวทางอนุรักษ์นิยมที่ไม่ทันกับบริบทของสังคมยุคใหม่ น่าจะเป็นประเด็นให้สังคมไทยต้องเริ่มพิจารณาว่า 
WHO ยังคงมีความน่าเชื่อถืออยู่หรือไม่ หรือถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปแนวคิดและการทำงานของ WHO ขนานใหญ่เพื่อตอบสนอง
ต่อบริบทโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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เชื้อไวรัส HMPV  
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thethaiger 
   -องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคปอด
อักเสบในมนุษย์ (HMPV) ในประเทศจีน WHO ประเมินว่าการระบาดตามฤดูกาลของเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจมักเกิดขึ้น
ในช่วงฤดูหนาวในเขตอากาศอบอุ่น การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในหลายประเทศแถบซีกโลกเหนือ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่คาดการณ์ไว้แล้ว ไม่มีความผิดปกติใดๆ WHO แนะนำให้ประชาชนในประเทศที่อยู่ในช่วง
ฤดูหนาว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันพื้นฐานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายและลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเดินหายใจ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง 

 

หลายประเทศในเอเชียเตรียมออกกฎหมายควบคุมการใช้งานโซเชียลมีเดีย ตามรอยออสเตรเลีย 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ news.thaiware 
   -เว็บไซต์ AA ได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของประเทศต่าง ๆ ต่อนโยบายการควบคุมการเข้าถึงโซเซียลมีเดียของเยาวชน 
หลังจากท่ีออสเตรเลียได้ออกกฎหมายในระดับเด็ดขาด ซึ่งแต่ละประเทศน้ันก็มีการตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป 

 

 


